



ข่าวสำคัญของเนติบัณฑิตยสภา

แผนกประชาสัมพันธ์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.thethaibar.or.th

ผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๓

เข้าพบเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาเพื่อรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๐ น. นายชาติรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา อนุญาตให้นางสาวอลิสตา รักบ้านเกิด ผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๓ เข้าพบเพื่อรายงานผลการเรียน หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ห้องทำงานเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ชั้น ๒ อาคารเนติบัณฑิตยสภา

กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระอิสริยยศและพระนามในขณะนั้น) ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโทในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปริญญาเอกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายกับบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยหลายครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามในขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยคอร์เนล และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระองค์ เนติบัณฑิตยสภา และมหาวิทยาลัยคอร์เนล จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นกองทุนในนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล (โดยไม่ต้องขอใช้ทุน) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านกฎหมายระหว่างมหาวิทยาลัยคอร์เนลกับองค์กรหรือหน่วยงานทางกฎหมายของไทย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชากฎหมาย ระหว่างมหาวิทยาลัย คอร์เนลกับองค์กรหรือหน่วยงานทางกฎหมายของไทย และส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพทางกฎหมายอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเห็นสมควร

นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนฯ ในปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษา กฎหมายได้จัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน





ข่าวสำคัญของเนติบัณฑิตยสภา

แผนกประชาสัมพันธ์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.thethaibar.or.th



ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของเนติบัณฑิตยสภาได้ที่

